

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÌNH KHIÊM



BÀI DỰ THI

VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

‘NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT’

Trong phong trào thi đua

“ Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” năm 2025

Người viết bài: Trần Thị Luyến

Đơn vị công tác: Trường TH Nguyễn Bình Khiêm

Quận (huyện, thị xã): Long Biên

NĂM HỌC: 2024-2025

Anh Thư – một học sinh tiêu biểu, một tấm gương sáng về học tập và rèn luyện đạo đức của lớp 1A1, Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm

Năm học 2024 - 2025 này, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1A1. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, tôi đã chú ý đến cô học trò có cái tên rất đẹp *Nguyễn Bảo Anh Thư*. Cô bé có dáng người dong dỏng cao, đôi mắt đen láy, hai bím tóc dài luôn được buộc gọn gàng.





Ảnh 1: Bạn Nguyễn Bảo Anh Thư - học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm

Anh Thư là lớp phó học tập năm học lớp 1, cô giáo nào khi dạy lớp đều yêu quý và ấn tượng với em, bởi vì em luôn nhiệt tình, có ý thức và trách nhiệm với các công việc được giao. Anh Thư còn tích cực tham gia phong trào văn nghệ của trường. Em thường xuyên biểu diễn trong các chương trình của nhà trường. Dance Anh Thư nhảy rất đẹp, động tác uyển chuyển, phong cách biểu diễn nhí nhảnh, tự tin.



Ảnh 2: Anh Thư tham gia thi văn nghệ

Không chỉ xuất sắc trong các công việc của trường lớp, Anh Thư còn là một học sinh có thành tích học tập tốt. Em học đều tất cả các môn. Giờ học nào cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Các câu hỏi khó của thầy cô, Anh Thư luôn trả lời rất xuất sắc. Em chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu thì hỏi thầy cô ngay. Anh Thư đặc biệt yêu thích môn Tiếng Anh, em lại học được môn Toán và em vẽ rất đẹp. Vì vậy, em rất thích tham gia các kì thi Rung chuông vàng môn TA em đã đạt giải Ba. Anh Thư tham gia rất nhiều cuộc

thi Trí tuệ. Thi Trạng Nguyên tiếng Việt em đạt giải Nhất. Thi Toán Tiếng Anh em đoạt giải Nhất. Trong cuộc thi Thiết kế lì xì tết e đã đạt giải nhất.



Ảnh 3: Mẫu thiết kế bao lì xì của Anh Thư

Anh Thư còn tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ và đã có thành tích cao



Ảnh 4: Anh Thư nhận giải vẽ



Ảnh 5: Anh Thư tham gia thi rung chuông vàng môn Tiếng Anh



Ảnh 6: Anh Thư nhận giải thi rung chuông vàng môn Tiếng Anh



Ảnh 7: Anh Thư nhận giải Nhất thi môn Toán Tiếng Anh





Ảnh 8: Giấy chứng nhận các cuộc thi của Anh Thư

Học giỏi như vậy nhưng Anh Thư không kiêu căng, cho mình hơn mọi người, mà em luôn chan hòa với các bạn trong lớp, giúp đỡ các bạn trong học tập. Em còn thường xuyên giúp đỡ bạn không được may mắn về trí và lực. Giúp bạn lấy sách vở. Dắt bạn ra ngoài sân chơi hòa đồng cùng các bạn khác trong lớp. Các bạn trong lớp rất yêu quý và khâm phục Anh Thư.



Ảnh 9: Anh Thư tận tình giảng bài cho bạn

Ở nhà, Anh thư là một cô bé hiếu thảo. Em ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ. Ngoài những lúc học bài, em còn biết phụ giúp bố mẹ việc nhà nữa. Những việc như nhặt rau, gấp quần áo, lau bàn ghế và lau nhà ... em làm rất thành thạo. Không những thế, Anh Thư còn là người em của hai anh trai mà em không hề nhõng nhẽo làm nũng các anh bao giờ. Bố mẹ Anh Thư rất tự hào về cô con gái chăm ngoan của mình.



Ảnh10: Anh Thư giúp mẹ nhặt rau



Ảnh 11: Anh Thư rất thành thạo công việc gấp quần áo giúp bố mẹ



Ảnh 12: Anh Thư rất thành thạo công việc lau bàn ghế

Ở trong khu phố, Anh Thư còn là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Em còn là một cô bé thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh trong khu phố. Vào những ngày chủ nhật, em thường xuyên quét dọn con đường ngõ xóm trong khu phố nhà mình.



Ảnh 13: Anh Thư rất thành thạo công việc quét nhà và đường ngõ xóm

Anh Thư là một học sinh rất gương mẫu. Ở trường, em luôn biết nghe lời thầy cô, lễ phép với người lớn. Ở lớp, em không bao giờ vi phạm nội quy như nói chuyện trong giờ hay đi học muộn,... Với những bạn hay vi phạm, em không kiêu nể ai mà thẳng thắn phê bình, nhắc nhở, góp ý bằng những lời khuyên chân tình. Em tuyên dương những bạn không vi phạm để các bạn hiểu ra và thực hiện đúng nội quy. Em cũng luôn khuyên các bạn phải biết giúp đỡ lẫn nhau, biết đoàn kết để lớp trở thành lớp tiên tiến xuất sắc của trường. Em đúng là một chỉ đội trưởng tốt, một đầu tàu biết dẫn dắt các bạn trong lớp để tất cả các bạn đều đạt được thành tích cao về học tập cũng như kỉ luật.

Tôi hi vọng rằng cô bé Anh Thư sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, luôn được mọi người quý mến.

Người viết: Trần Thị Luyến